



จุลชีพ ชินวรโรณ: กรงเล็บมังกร: แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน.
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.

ดร. จุลชีพ ได้อธิบายไว้อย่างดีในหนังสือเล่มนี้ว่า ตั้งแต่การล่มสลายของยุโรปตะวันออกการบริหารของสหภาพโซเวียตและสหภาพโซเวียตเอง เมื่อปลายทศวรรษ 1980 ถึง ค.ศ. 1991 ประกอบกับการสำแดงแสนยานุภาพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ทำให้จีนต้องพัฒนากองทัพ ให้เป็นกองทัพที่ทันสมัย ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งกองกำลังขีปนาวุธ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเล่มนี้

อย่างไรก็ตาม คำถามที่ตามมาคือในสถานการณ์ปัจจุบัน (2560/ค.ศ. 2017) ที่จีนได้ปฏิรูปทุกเหล่าทัพให้ทันสมัยขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางทหารในระดับโลก อีกทั้งถูกล้อมด้วยอภิมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา และพันธมิตร ศักยภาพที่แท้จริงทางทหารของจีนคืออะไร ในเมื่อจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อน นั้นหมายความว่า จีนมั่นใจแล้วหรือว่าจะสามารถตอบโต้การโจมตีโดยอาวุธนิวเคลียร์ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้

สถานการณ์อันอาจนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคืออะไร เรามีโอกาสคาดคะเนได้ เพราะมีตัวแปรมากมาย อาทิ มีทางเป็นไปได้หรือมีเหตุผลอะไรที่ประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีอาวุธนิวเคลียร์จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีจีนก่อน หรือสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีมีทางจะนำไปสู่สงคราม อันอาจจะทำให้ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาต้องเข้าไปปกป้องเกาหลีใต้ ซึ่งอาจลุกลามเป็น สงครามใหญ่ หากจีนเข้าไปปกป้องเกาหลีเหนือ ซึ่งย่อมจะนำไปสู่สงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา

นอกจากความเสี่ยงต่อสงครามนิวเคลียร์แล้ว แส่นยานุภาพของจีนยังถูกทดสอบโดยสถานการณ์ทางทะเล ตั้งแต่หมู่เกาะที่จีนกับญี่ปุ่นมีปัญหาระหว่างกัน ลงมาจนถึงทะเลจีนใต้ที่จีนมีปัญหา กับ 5 ประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ต่อต้านการที่จีนอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะต่างๆในบริเวณนั้น เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกันและเครื่องบินรบอเมริกันที่ลาดตระเวนทะเลจีนใต้ เพื่อรักษาเสรีภาพของการเดินเรือและการเดินอากาศเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังจีนซึ่งอาจลุกลามเป็นสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เริ่มจากเหตุการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานภาพของจีนเปลี่ยนแปลงไปมากมาย มหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้วที่จีนกับไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เรายังเชื่อได้หรือว่าจีนยังคงดำเนินการต่างประเทศ ตามนโยบายที่เคยประกาศไว้ ดังที่ ดร. จุลชีพ อ่างถึง กล่าวคือ "เผ้ามองไม่ตระหนก มั่นคงในจุดยืน เพชฌัญสถานการณ์อย่างสงบงำประกาย เตรียมรอโอกาส อย่าออกหน้า ไม่แสวงความเป็นใหญ่" ซึ่งต่อมาเติมว่า “แสดงบทบาทบ้าง” ในเมื่อจีนได้พัฒนาขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ลำดับที่ 2 ของโลก เป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นอภิมหาอำนาจแบบสหรัฐอเมริกา แต่จีนก็กำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เราได้แต่หวังว่าผู้นำจีนจะใช้แสนยานุภาพของตนอย่างรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบ ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวจีนทั้งหมด และต่อสันติภาพของภูมิภาคและของโลกด้วย

ผมเขียนคำนำให้ ดร. จุลชีพ ครั้งนี้ ด้วยความหนักใจเพราะเป็นห่วงว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในโลกของเรา หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งไม่เหมือนกับประธานาธิบดีอเมริกันคนไหนที่มีมาแต่ก่อน ในยุโรปก็กำลังมีการเลือกตั้งทั่วไปในหลายประเทศ ซึ่งอาจนำมาซึ่งผู้นำขวาจัดในลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มิใช่ที่จะเอ่ยถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลา และแตกหน่อเป็นขบวนการก่อการร้ายต่างๆ ที่ทำให้ทั้งโลกปั่นป่วน ในสถานการณ์เช่นนี้ผมหวังอย่างยิ่งว่า จีนจะไม่ตื่นตระหนกและใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว แสดงวุฒิภาวะอย่างหนักแน่น สมกับเป็นอาณาจักรกลางที่ใช้แสนยานุภาพอย่างรอบคอบและรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ระยะยาวของจีนเอง.

คัดจาก คำนำ โดย ดร. เตช บุนนาค